

แบบฟอร์มบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยาโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล รพ.สต.ประจำเดือน

A Prescribing Error (การสั่งยา)		B Pre-dispensing Error (ก่อนการจ่ายยา)		C Dispensing Error (กระบวนการจ่ายยา)		D Administration Error(การบริหารยา)	
TYPE	รายละเอียด	TYPE	รายละเอียด	TYPE	รายละเอียด	TYPE	รายละเอียด
A1	การสั่งใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้/มีข้อห้ามใช้/สั่งใช้ยาไม่ตรงกับการวินิจฉัยโรค	B1	จัดยาผิดชนิด/ผิดขนาด/ความแรง	C1	จ่ายยาผิดคน	D1	ให้ยาผู้ป่วยผิดคน
A2	การสั่งใช้ยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา	B2	จัดยาผิดรูปแบบ	C2	จ่ายยาผิดชนิด/ความแรง/ขนาด	D2	ให้ยาไม่ครบ
A3	การสั่งใช้ยาในขนาดมาก/น้อยเกินไป	B3	จัดยาผิดปริมาณ (น้อย/เกิน)	C3	จ่ายยาผิดรูปแบบ	D3	ให้ยาผิดชนิด / ขนาด / รูปแบบ
A4	สั่งใช้ยาที่มีปฏิกิริยาต่อกันหรือกับยาเดิมของผู้ป่วย	B4	จัดยาไม่ครบรายการ/เกินรายการ/จัดยาที่ไม่ได้สั่ง	C4	จ่ายยาผิดปริมาณ (น้อย/เกิน)	D4	ให้ยาผิด Route / ตำแหน่ง
A5	เขียนชื่อ/ขนาด/ความแรง/รูปแบบยา/ปริมาณยา/วิธีการใช้/ความถี่/สั่งยาไม่ครบถ้วน/คลาดเคลื่อน	B5	จัดยาที่หมดอายุ/เสื่อมสภาพ	C5	จ่ายยาที่ติดฉลากยาผิด/สลับยา/ฉลากคลาดเคลื่อน	D5	ให้ยาในอัตราเร็วที่ไม่ถูกต้อง
A6	สั่งใช้ยาซ้ำซ้อน/ซ้ำรายการ	B6	พิมพ์ฉลากคลาดเคลื่อน (ผิดชนิด/ตัว/ขนาด/วิธีใช้/พิมพ์ไม่ครบ)	C6	จ่ายยาไม่ครบรายการ/เกินรายการ	D6	ให้ยาที่ผู้สั่งใช้ยาไม่ได้สั่ง
A7	สั่งใช้ยาไม่ตรงกับผู้ป่วย	B7	ติดฉลากยาผิด/สลับยา	C7	ไม่ให้คำแนะนำในการใช้ยาที่เหมาะสม	D7	ให้ยาในจำนวนครั้งมากกว่าที่สั่ง
A8	อื่นๆ	B8	ระบุชนิด/rate/ปริมาณ IV ที่ต้องการเบิกคลาดเคลื่อน/ไม่ระบุ	C8	จ่ายยาหมดอายุ / เสื่อมสภาพ	D8	ให้ยาผิดเทคนิค / เตรียมยาก่อนให้คลาดเคลื่อน
		B9	คัดลอกในรายการ order คลาดเคลื่อน/ไม่ครบ/เกินรายการ	C9	อื่นๆ	D9	ให้ยาผิดเวลา
		B10	อื่นๆ			D10	ลงลายมือชื่อให้ยาคลาดเคลื่อน (ไม่ลงลายมือชื่อ/ไม่ real time หรือลงชื่อล่วงหน้า)
						D11	อื่นๆ

ระดับความคลาดเคลื่อน	
A	ยังไม่เกิดความคลาดเคลื่อน แต่มีแนวโน้มหรือได้ตรวจพบและแก้ไข ก่อนผู้ป่วยได้รับยา
B	มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย เนื่องจากความคลาดเคลื่อนไม่มาถึงตัวผู้ป่วย
C	มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย ถึงแม้ว่าความคลาดเคลื่อนจะไปถึงตัวผู้ป่วยแล้ว
D	มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย แต่จำเป็นต้องมีการติดตามผู้ป่วยเพิ่มเติม
E	มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยเพียงชั่วคราว รวมถึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม
F	มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยเพียงชั่วคราว จำเป็นต้องได้รับการรักษาในรพ.หรือทำให้นอนรพ.นานขึ้น
G	มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยถาวร
H	มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยจนถึงเกือบเสียชีวิต(เช่น แพ้ยาแบบ anaphylaxis)
I	มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิต